

ข่าวประชาสัมพันธ์

## บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกาศเปิดโรงงานผลิตแผ่นฟิล์มพีท (PET) ชนิดบางแห่งใหม่ในประเทศตุรกี

บริษัทฯ ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งของวงการผลิตโพลีเอสเตอร์ชนิดบาง (PET) กำลังขยายปีก โดย Polyplex Europa Polyester Film Sanayive Ticaret A.S. (PE) ซึ่งเป็นบริษัทลูกและถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (PTL) ได้เริ่มทำการผลิตแผ่นฟิล์มพีทชนิดบางแบบใหม่ด้วยกำลังการผลิต 24,000 ตัน/ปี (อยู่ในช่วงทดลองเดินเครื่อง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการลงทุนระยะแรกในประเทศตุรกี และจะนำไปสู่การสร้างโรงงานผลิตพีทเรซิน (PET Resin) และแผ่นฟิล์มเคลือบโลหะ ซึ่งเป็นโครงการในปี 2549 การเข้ามาในสายผลิตภัณฑ์นี้ทำให้โพลีเพล็กซ์กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้ผลิตแผ่นฟิล์มพีทใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลก (ไม่นับรวมเม็กซิโก, อินเดีย, ฟิลิปปินส์) สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายใหญ่อื่นๆ ได้ เช่น ดูปองท์-ไทจิน (Dupont-Teijin) มิตซูบิชิ (Mitsubishi) และ ไทเร (Toray)



การลงทุนครั้งนี้ใช้เงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนรวมกันถึง 68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทจากประเทศไทยที่ไปลงทุนในประเทศตุรกี โครงการนี้ตั้งอยู่ที่เมืองคอร์ดูส ห่างจากกรุงอิสตันบูล ไปทางฝั่งยุโรปของตุรกี ประมาณ 80 กิโลเมตร สถานที่ตั้งแห่งนี้ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญทำให้โพลีเพล็กซ์ยุโรป (PE) ได้เปรียบในด้านการขนส่งสินค้าไปยังยุโรป นั่นหมายถึงต้นทุนในการขนส่งและส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้าจะต่ำกว่าคู่แข่ง

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ คุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (PTL) ร่วมกับ ดร. วีระพงษ์ รามางกูร และคุณประพัฒน์ โพธิ์วิรุณ กรรมการตรวจสอบได้ทำพิธีเปิดโรงงานแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ ซึ่งมีสเตอร์ชันจีฟ ซาราฟ (Mr. Sanjiv Saraf) กรรมการผู้จัดการบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (PTL) ก็ไปร่วมงานเช่นกัน โดยสินค้าทั้งสองชนิดคือแผ่นฟิล์มธรรมดาและแผ่นฟิล์มเคลือบโลหะ บริษัทจะขายให้กับทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ในยุโรป รัสเซีย ตุรกี แอฟริกาเหนือ อียิปต์ อิสราเอล และกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง

มิสเตอร์ชันจีฟ ซาราฟ (Mr. Sanjiv Saraf) กรรมการผู้จัดการบริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (PTL) กล่าวว่า “การสร้างโรงงานใหม่แห่งนี้ถือเป็นกลยุทธ์การลงทุนสำคัญที่ทำให้เราบรรลุเป้าหมายที่ว่า “ใกล้ตลาด ใกล้ลูกค้า” เพราะนอกจากจะลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการขนส่งแล้ว ยังทำให้การบริการหลังการขายและการ

ประสานงานกับกลุ่มลูกค้าทางยุโรปของเราทำได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จในการแข่งขันในฐานะผู้ผลิตรายใหญ่ในอุตสาหกรรมนี้”

นอกจากโรงงานใหญ่ระดับโลกที่ตั้งในยุโรปและเอเชียแล้ว โพลีเพล็กซ์ ยูโรปา(PE)ยังมีแผนที่จะสร้างโรงงานเคลือบโลหะ (Metallizer)ในไตรมาสหนึ่งของปี 2549 เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นแก่ลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้ผลประกอบการโดยรวมของกลุ่มดีขึ้น โพลีเพล็กซ์ ยูโรปา(PE)คงจะดำเนินรอยตามรูปแบบธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของบริษัทโพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (PTL) ด้วยการขยายธุรกิจไปยังต้นน้ำ โดยจะสร้างโรงงานผลิตเพ็ทเรซินในไตรมาสที่สี่ ปี 2549 เพื่อลดการพึ่งพาผู้ผลิตจากภายนอกและเป็นการลดต้นทุนวัตถุดิบ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทโพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (PTL)ยังได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้ลงทุนในประเทศตุรกีเพื่อผลิตแผ่นฟิล์มเพ็ทชนิดหนาในช่วงต้นปี 2550 ซึ่งจะเพิ่มความแข็งแกร่งแก่บริษัทในอุตสาหกรรมผลิตแผ่นฟิล์มเพ็ท และเป็นการขยายฐานประเภทสินค้าด้วย

16 ธันวาคม 2548